

## พรรณไม้มงคล สร้างเสริมบารมีตามราศี ดังนี้

**ราศีเมษ** ไม้มงคลที่ชาวเมษควรปลูก คือ

แก้ว วาสนา ไผ่ขี้เียน และ กุหลาบ เพื่อเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภ วาสนา ให้กับตนเองและเพื่อ เสริมความมั่นคงแก่กุหลาบ นอกจากนี้แล้วยังมีไม้มงคล เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษ คือ ไผ่ แสดงถึงความอดทน ความเป็นนักสู้ ราชพฤกษ์ ดอกสี เหลืองของราชพฤกษ์ เปรียบได้กับความรุ่งเรืองตั้งทอง

**ราศีเมถุน** สำหรับชาวราศีเมถุนแล้ว ควรปลูกต้นเข็ม เฟื่องฟ้า บอนไซ ไม้บริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือร้านค้าของตนเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิด ความมั่งคั่ง รุ่งเรือง มีชีวิตที่ยืนยาว

เข็ม ช่วยเสริมพลังความฉลาดเฉลียวแหลมของผู้เกิดราศีเมถุน

เฟื่องฟ้า ช่วยเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เมื่อดอกเฟื่องฟ้าบาน เชื่อว่าจะแสดงถึงชีวิตที่สดใสเบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง และความก้าวไกลแห่งชีวิต บอนไซ แสดงถึง ความแข็งแกร่ง อดทน สามารถทนอยู่ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์เสมือนกับเป็นพรรณไม้ของชาวราศีเมถุน

**ราศีมิถุน** เป็นไม้ที่ช่วยเสริมความร่ำรวย รุ่งเรืองและให้โชคลาภกับผู้เกิดราศีมิถุน คือ

กล้วยไม้ คนโบราณเชื่อว่ากล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจ แกบคุณคนทั่วไป ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม เหมาะกับ ผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยน เฟื่องฟ้า ช่วยเสริมสร้างชีวิตให้รุ่งเรือง สดใสเบิกบาน

ต้นวาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุขสมหวังถือ เป็นไม้มงคลหายาก ถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก เชื่อว่าจะทำให้มี โชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง

ส่วนไม้ที่ให้พลังอำนาจแก่ชาวราศีมิถุน เช่น โมก กล้วย มะม่วง จะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลานเช่นกัน

**ราศีเมษ** ไม้มงคลที่ควรปลูก คือ

มะยม และ มะขาม เป็นไม้มงคลที่เหมาะสมกับผู้เกิดราศีเมษ ต้นไม้ทั้งสองนี้เป็นพลังขยันหมั่นเพียร ให้ชาวราศีเมษ ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน มะยม ปลูกแล้วจะทำให้มีคณินิยมชมชอบ มีเมตตาตามหานิยม

ต้นมะขาม จะทำให้มีแต่ผู้คนเกรงขามให้ความนับถือ นอกจากนี้ยังมี ต้นเฟื่องฟ้า ที่จะทำให้ชาวราศีเมษมีชีวิต ที่รุ่งเรือง สว่างไสว และสดใสเบิกบาน

**ราศีพฤษภ** ต้นไม้มงคล ที่ชาวพฤษภควรปลูก คือ

โมก เพราะดอกสีขาวของโมกจะทำให้เกิด ความสุข ความบริสุทธิ์สดใส และยังเชื่อว่าต้นโมก สามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัย ทั้งปวงจากภายนอก ควร ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน และควรปลูกในวันเสาร์

แก้ว จะทำให้มีโชคลาภ คนในบ้านจะมีความดี มีคุณค่าสูง ควรปลูกทางทิศตะวันออก และควรปลูกในวันพุธ

ส้มโอ เป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

**ราศีเมถุน** ต้นไม้มงคลสำหรับชาวราศีเมถุน คือ

โมก เพราะจะทำให้เกิดความสุข ความบริสุทธิ์ และความสดใส

ต้นเข็ม ควรปลูกเป็นร่องตรงประตูบ้านหรือสองฟากทางเข้าบ้าน จะทำให้ชะตารุ่งเรือง อุปสรรคและปัญหาไม่กล้ากราย

ต้นทับทิม เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิต

ไผ่ขี้เียน ถือเป็นไม้มงคลหายาก ถ้าปลูกออกดอกได้มากกว่า 8 ดอกผู้ปลูกและคนในบ้านจะมีโชคลาภ และยังเชื่อว่าไผ่ขี้เียนช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข กุหลาบ หากปลูกไว้ประจำบ้าน จะเกิดความสง่าภาคภูมิ จะทำให้คนในบ้านมีคุณค่าแห่งชีวิตที่สูง

**ราศีกรกฎ** ชาวราศีกรกฎมีอุปนิสัยเยือกเย็น อ่อนโยนเหมาะที่จะปลูก

กล้วยไม้ เพราะกล้วยไม้วางใจ ออกดอกมาให้เขยชมได้นั้น จะต้องได้รับการดูแลทะนุถนอมจากผู้ปลูกอย่างดี ดอกที่สวยงามนอกจาก จะทำให้เกิดความ ประทับใจแก่ผู้พบเห็นแล้วยังเชื่อกันว่าจะ ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม และมีโชคลาภอีกด้วย

ชมพู ช่วยให้อุดมทรัพย์สินมั่งมีเงินทอง

ต้นวาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุขสมหวัง

พลูด่าง นำพามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นเฟื่องฟ้า จะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสเบิกบาน

**ราศีสิงห์** ชาวราศีสิงห์ควรปลูก

ขนุน ซึ่งนับได้ว่า เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทยตามโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนบุญ

บารมี เงินทอง มีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจนเจือ

จำปี ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใส การงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความร่ำรวยรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ

ไผ่ขี้เียน ช่วยเสริม ความร่ำรวยรุ่งเรือง เป็นไม้มงคลหายาก เชื่อว่าถ้าออกดอก 8 ดอกแล้ว จะทำให้มีโชคลาภ

กล้วยไม้ ดอกสวยของกล้วยไม้ย่อมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น จึงถือเคล็ดที่ว่าปลูกกล้วยไม้ จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ บุคคลทั่วไป

**ราศีกันย์** ต้นไม้ที่เป็นมงคลกับชาวราศีกันย์ คือ

สนฉัตร ทำให้มีเกียรติและความสง่าได้รับความ สนใจจากบุคคลทั่วไป ควรปลูกทางทิศเหนือและ ปลูกในวันเสาร์เพื่อเป็นสิริมงคล

ราชพฤกษ์ ปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและบารมี

เฟื่องฟ้า ทำให้เกิดความสดใสเบิกบาน มีชีวิตที่เฟื่องฟู

ไผ่ขี้เียน จะนำมาซึ่งโชคลาภ ขนุน เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย การปลูกต้นขนุนบริเวณบ้านจะหนุนบุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน และ อุดหนุน จนเจือช่วยเหลือ

ขนุนจึงเหมาะกับผู้เกิดราศีกันย์ มะยม ปลูกแล้วผู้คนจะได้ยินชมชอบนับหน้า ถือตา

**ราศีตลย์** ไ้มงคลที่ผู้เกิดราศีตลย์ ควรปลูกไว้ประจำบ้าน คือ

หมากแดง ปาล์ม พุดต่าง โกสนปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีบุญบารมีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็น เป็นสุข

จำปี ดอกสีขาวยุติวิธ มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใส การงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรู้เรื่องปราศจากปัญหาใดๆ จำปา ดอกไม้ที่ใช้ แสดงถึงความรักมาแต่โบราณ การปลูกจำปาก็เพื่อแสดงถึงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก เฟิร์นข้าหลวง ช่วยส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก

**ราศีพิจิก** ต้นไม้ที่เป็นมงคลแก่ผู้ที่เกิดราศีพิจิก ได้แก่

พวงแสด ปาล์ม เฟื่องฟ้า แสดงถึงชีวิต ที่สว่างรุ่งเรือง สดใส เบิกบาน เภยจมาศ ช่วยให้ รุ่งเรือง มั่นคง

ขนุน ช่วยให้เกิดความรุ่งเรืองมั่นคงเชื่อกันว่าการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะช่วยหนุนเนื่องบุญบารมี เงินทอง จะมีคน เกื้อหนุนและ อุดหนุนจนเจือวานสิทธิ์ ไม่ว่าจะเดินทาง ไปต่างถิ่นทิศใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย และมีแต่ผู้ให้ความช่วยเหลือ

**ราศีธนู** ไ้มงคลที่ช่วยเสริมมงคลชีวิตให้ชาวราศีธนู คือ

บัว บ้านโตปลูกบัว จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ เบิกบานทำให้คนในครอบครัว มีความหวังใฝ่ผูกพันกัน

เฟิร์นข้าหลวง จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก

แก้ว ช่วยกระจายอุปสรรคปัญหาออกไปจากชีวิต

นอกจากนี้ยังมี พุดต่าง และ โป๊ยเซียน จะช่วยเสริมโชคลาภแก่ชาวราศีธนูอีกด้วย